

Đăk Mil, ngày 26 tháng 9 năm 2020


THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học phổ thông,
năm học 2020-2021.

STT	Nội dung	Chia theo khối lớp		
		Lớp 10	Lớp 11	Lớp 12
I	Điều kiện tuyển sinh	<ul style="list-style-type: none">- Học sinh tốt nghiệp THCS, trong độ tuổi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 thuộc địa bàn các xã (thị trấn) của huyện Đăk Mil nằm trong vùng tuyển sinh của nhà trường- Tham gia xét tuyển sinh lớp 10 THPT do trường THPT Trần Hưng Đạo tổ chức và phải đạt điểm chuẩn vào trường, số lượng chỉ tiêu do Sở giao hằng năm.	<ul style="list-style-type: none">- Là học sinh lớp 10 năm học 2019-2020 của nhà trường hoặc ở các trường khác chuyển đến phải đủ điều kiện lên lớp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.- Học sinh chuyển trường phải đầy đủ hồ sơ theo quy định.	<ul style="list-style-type: none">- Là học sinh lớp 11 năm học 2019-2020 của nhà trường hoặc ở các trường khác chuyển đến phải đủ điều kiện lên lớp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.- Học sinh chuyển trường phải đầy đủ hồ sơ theo quy định.
II	Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện	Thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, theo khung chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn.		
III	Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh	<ul style="list-style-type: none">- Nhà trường và gia đình có quy chế phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, giáo dục toàn diện học sinh. Duy trì thường xuyên thông tin liên lạc hai chiều giữa nhà trường và gia đình. Hoạt động Ban đại diện CMHS đúng văn bản chỉ đạo hiện hành. Ban đại diện CMHS học sinh trường, lớp họp 3 lần/năm. Ban đại diện trường, lớp có đủ thành phần, cơ cấu theo quy định tại điều lệ BDD CMHS do BGDĐT ban hành.- Học sinh có thái độ học tập đúng đắn, chấp hành đầy đủ nội quy nhà trường. Mọi học sinh phải thực hiện tốt nội quy, quy định trong Điều lệ trường THPT, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.- Tích cực, siêng năng học tập và rèn luyện để đạt kết quả cao.		
IV	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ	<ul style="list-style-type: none">- Nhà trường đảm bảo đủ phòng học, bàn ghế thiết bị dạy học. Mỗi lớp học có 1 phòng học riêng.- Phòng học được trang bị đầy đủ: bảng từ, bóng đèn điện, quạt, Tivi thôngn		

	sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)	minh - Phòng TNTH, thiết bị, tin học... được trang bị đảm bảo theo nhu cầu tối thiểu phục vụ cho dạy và học - Phòng Thư viện đạt tiêu chuẩn thư viện tiên tiến có trên 10.500 đầu sách các loại - Khu giáo dục thể có sân cầu lông, bóng chuyền, bóng đá....		
V	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục	- Học sinh được tham gia vào các hoạt động truyền thống, các hoạt động trải nghiệm xã hội., các phong trào VHVN-TDĐT. Được hỗ trợ kinh phí hoạt động từ các nguồn đóng góp, Ban đại diện CMHS, kinh phí nhà trường. - Được giao lưu học hỏi giữa các lớp trong trường trong hoạt động ngoại khóa nhân các ngày lễ lớn trong năm (20/11, 22/12, 26/3, 19/5,...) và tham gia các phong trào hội thi do Ngành và trường phát động (học sinh giỏi, hội khỏe phù đổng,...). - Tham gia xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, tạo cảnh quang môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp. - Giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; tổ chức các hoạt động GD NGLL; GDHN; các hội thi, cuộc thi; tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo vui tươi lành mạnh gắn với hỗ trợ học tập cho học sinh.		
VII	Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được	- Về học lực: Giỏi ít nhất 10%; Khá ít nhất 25%; Yếu, kém không quá 5%. - Về hạnh kiểm: Tỷ lệ HS xếp loại Khá, tốt trên 90%. HS xếp loại Yếu dưới 2%. - 100% học sinh đạt yêu cầu về rèn luyện thân thể.		
VIII	Khả năng học tập tiếp tục của học sinh	- Tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng trên 98% - Duy trì sĩ số ổn định	- Tỷ lệ học sinh lên lớp trên 98% - Duy trì sĩ số ổn định	- 100% HS đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT - Tỷ lệ tốt nghiệp THPT trên mặt bằng chung của tỉnh, trên 99%. - Học sinh có đủ điều kiện cơ bản để theo học các trường Trung cấp, Cao đẳng và Đại học.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (theo dõi);
- Thông báo trang web nhà trường;
- Lưu VT.


KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Bảo